



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน
ตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่ง เจ้าพนักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด
วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

ตามที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา นำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการทั่วไปใน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี ของ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา
ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร
ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา โดยให้ผู้ผ่านการเลือกสรรตาม
ประกาศดังกล่าวข้างต้นที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินและมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินฯ
ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ ได้พ้นกำหนดระยะเวลาของการยื่นใบสมัครแล้ว มีผู้มาแสดงความจำนงสมัครเข้ารับการ
ประเมินฯ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน ๑ ราย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา จึงขอ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะและ
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

เลขประจำตัวผู้เข้ารับ การประเมิน	ลำดับที่สอบได้บัญชีเดิม ของสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์สงขลา	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๑	๔	นางสาวศุภิษญ์ชญา พันธุ์รัตน์	

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

วัน	เวลา	สถานที่สอบ
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗	๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา

/ ค) ประกาศ...

ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ

สำนักงานสทกรณจังหวัดสงขลา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ ณ กระดานประชาสัมพันธ์สำนักงานสทกรณจังหวัดสงขลา และทางเว็บไซต์ <https://songkhla.web.cpd.go.th/>

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

ผู้สมัครต้องมาให้ทันตามกำหนดที่ประกาศ และจะเข้าห้องสอบเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ต่อเมื่อกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบเรียกชื่อให้เข้ารับการประเมิน โดยจะเรียงตามลำดับเลข ประจำตัวสอบจากน้อยไปหามาก ผู้สมัครที่มาไม่ทันหรือไม่อยู่ในขณะที่เจ้าหน้าที่เรียกชื่อสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินไม่ว่ากรณีใดๆ และจะถือว่าเป็นผู้ขาดสอบ

เมื่อผู้สมัครถูกเรียกชื่อเข้าห้องสอบ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อ และรับใบสมัครเข้ารับการประเมินจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายฉ่ำฝื่อ ล่าเต๊ะ)

นักวิชาการสทกรณชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการดำเนินการนำรายชื่อฯ